

## Sinh viên Trường Quốc tế đạt kết quả cao trong Cuộc thi vô địch Tin học văn phòng Thế giới

Khoa Các Khoa học Ứng dụng, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ chức đội tuyển dự thi Cuộc thi vô địch Tin học văn phòng Thế giới – MOSWC Viettel 2024. Đội tuyển gồm 05 bạn sinh viên các ngành khác nhau do PGS. TS Trần Thị Ngân làm Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Văn Tánh và TS. Chu Đình Tới làm cố vấn. Cuộc thi được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phát động vào ngày 29/11/2023.

Với sự tham gia của 2.200 thí sinh xuất sắc được tuyển chọn từ gần 200 đội tuyển đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng, phổ thông trên cả nước, đội thi của Trường Quốc tế đã được Ban tổ chức ghi nhận vì có thành tích cao với 05/05 thành viên được nhận chứng chỉ MOS. Đặc biệt, sinh viên Vũ Quang Hưng – sinh viên ngành Công nghệ thông tin ứng dụng, đạt 1000/1000 điểm tại vòng loại, được lựa chọn dự thi vòng Chung kết Quốc gia và em đã đạt

giải Khuyến khích tại Vòng chung kết cuộc thi. Để kịp thời động viên các em sinh viên, nhân dịp Chào mừng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban chấp hành Đoàn Trường Quốc tế đã trao giấy khen cho các bạn có

thành tích cao trong cuộc thi. Giấy khen của Đoàn Trường như lời động viên các bạn cố gắng hơn trong học tập và rèn luyện, là thành tích nhỏ báo công với Bác Hồ về phong trào tự học, tự phấn đấu của sinh viên Trường Quốc tế. [Xem thêm](#)



Trong tháng 5 vừa qua, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hợp tác cùng công ty Cổ phần BKT-Mitsubishi tổ chức khóa học ngắn cho các em sinh viên ngành Tự động hóa và Tin học tại Trung tâm giải pháp tự động hóa. Mitsubishi cũng như các

công ty sản xuất tại Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh tự động hóa, đưa công nghệ vào cả khâu sản xuất và quản lý trong xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Điều này đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, nắm bắt nhanh về công nghệ, đặt ra những thách thức

## Sinh viên ngành Tự động hóa và Tin học tham gia đào tạo tại Công ty Mitsubishi

nhất định đối với lao động hiện nay, đặc biệt đối với kỹ sư mới ra trường. Tại khóa học, sinh viên ngành Tự động hóa và Tin học được trang bị những kiến thức cơ bản về các sản phẩm và giải pháp tự động hóa của hãng Mitsubishi – một trong những tập đoàn hàng đầu về Tự động hóa của Nhật Bản. Các bạn được trải nghiệm làm việc, thực hành với các sản phẩm và giải pháp mới nhất, đang được áp dụng phổ biến tại các nhà máy sản xuất hiện đại. Ngoài ra, các chuyên gia

của Công ty cũng trực tiếp hướng dẫn từ lý thuyết đến thực hành, chia sẻ kinh nghiệm làm việc, định hướng tương lai. Các bạn sinh viên rất hào hứng tham gia khóa đào tạo, được thực sự “nhúng mình” vào công việc của một kỹ sư tự động hóa, hiểu rõ hơn về ngành nghề và định hướng trước khi bước vào giai đoạn học quan trọng tại Trường. Đào tạo gắn với thực hành, thực tiễn, kết hợp với các công ty trong đào tạo và nghiên cứu là một định hướng luôn được chú trọng và ưu tiên phát triển tại Trường Quốc tế. [Xem thêm](#)